



เปิดใจ 'ยุวรัตน์ กมลเวชช' ในวาระ 'แขวนใบแดง' 'คนเป็น กกต.ต้องบ้า'



ยุวรัตน์ กมลเวชช หนึ่งใน 5 เสือ 'กกต.' ที่ยังรักษาการเพื่อรอผู้ที่จะมาสวมบทบาทแทนผ่านการเลือกตั้งสรรจากสมาชิกวุฒิสภา เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาหนักใจ พร้อมสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเลือกตั้งที่รับผิดชอบมาช้านานร่วม 4 ปี ในวาระที่เตรียมจะ วามือ

●เคยบอกว่าจะดึงจากกองกลางมาลงตำแหน่งจะรวบรวมความคิดเห็นเห็นแก่ปัญหาเลือกตั้ง

วันนี้ผมพูดด้วยความเป็นจริงแล้ว แต่ตอนนี้มีการศึกษาเรื่องนี้กันใหญ่ ผมเคยถามว่า ที่คุณทำมันจะออกเป็นกฎหมายได้หรือไม่ และถามว่ากฎหมายจะออกมาได้อย่างไร จะเห็นว่าถ้ากฎหมายเลือกตั้งเข้าพิจารณาในสภาจะมีการแปรญัตติมากที่สุด เพราะทุกคนในสภาเกี่ยวข้องกับตัวเอง และพอสนใจเข้าไปออกมาก็โดนแก้ไขแทบจำหน้าไม่ได้ ฉะนั้นทุกคนที่แปรญัตติก็ต้องการความมุ่งหมายของตัวเอง แต่เรื่องที่สามารถแก้ไขได้ถ้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ก็ทำได้ แต่ปัญหาคืออยู่ในองค์กรที่คอยมีข้อเสียดึงออกออกมาเป็นนักการเมืองทั้งนั้น ถ้าหากจะทำเรื่องเหล่านี้ต้องไม่มีความทะเยอทะยานทางการเมือง ต้องที่ผล ไม่ใช่เน้นที่หน้าไม้ได้

●คิดอย่างไรกับข้อเสนอแยกการจัดการเลือกตั้งออกไปจาก กกต.

ถามว่าคนจะชอบไหม หน่วยงานไหนจะรีบไปทำมหาดไทยเขาจะชอบรับไหม ผมเอาการจัดการเลือกตั้งออกจากมหาดไทย คนขอมือไหว้ท่วมหัว คนเพิ่มเห็นว่าการเลือกตั้งมันเหนือคนอื่นเรื่อง เพราะว่ามันมาจัดคนมหาดไทยไม่เคยไปอยู่ที่หน่วยเลือกตั้ง คนที่ไปอยู่คือคนกระทรวงศึกษาธิการ ผมถึงเป็นหนี้เขา และถามว่าคนที่เลือกตั้งใคร ใคร ความคิดความชอบก็ไม่มีข้าราชการกระทรวงศึกษาฯ 400,000 คน ที่มาทำเลือกตั้ง ผมสามารถให้เงินเดือนเขาขึ้นสักขั้นได้หรือไม่ ค่าแรงที่มาช่วย 200,000 บาท ใครใครไหม คนที่เสนอไม่เคยมาดูงาน และไปพูดให้เสียหมดว่า

ที่นี่จะเป็นกระทรวงใหญ่ และคนที่พูดบอกว่าเป็นคนวุฒิ ผมอยากถามว่าให้คุณลาออกจากตำแหน่ง คุณมารับผิดชอบเลือกตั้ง ถ้าใหม่ และคอยดู กกต.ชุดใหม่ที่จะมาในเร็วๆ นี้ จะหนีงานตรงที่มันทำ จะต้องนั่งเฉยๆกันว่าใครจะมารับผิดชอบงานนี้

●อวสานให้คนมาลงคะแนนมาทดแทนนักการเมืองหน้าไม้ที่ไม่ชำนาญเท่าที่ควร

ต้องดูว่าทำไมคนถึงมาลงคะแนนกว่า 50% บางคนบอกว่าเพราะเป็นหวัะคะแนน จริงๆ แล้วไม่ใช่ เขามาเพราะโดนบังคับ แต่ไม่ได้บังคับโดยกฎหมาย โคนบังคับเพราะสภาพของท้องถิ่นนั้น โคนบังคับโดยสภาพความกลัว โคนบังคับโดยสภาพของความเป็นคนไทย การเลือกตั้งถ้าถึงวันเลือกตั้งแล้วคุณไม่ออกจากบ้าน เขารู้เลยว่าคุณไม่ไปลงคะแนนให้เขา คุณก็ต้องออกจากบ้านไปลงคะแนน แต่ใจที่หวัะกลัวเขารู้ว่าการลงคะแนนเป็นความลับ

ควรจะมีการวิจัยว่าทำไมคนถึงอยากเป็นผู้แทนฯ ยังไม่เคยมีใครเคยลองว่าทำไมอยุ่เป็นผู้แทนฯ เหว่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ผู้แทนฯเงินเดือนเขามาก พอเป็นพักหนึ่งก็ปลุกบ้านได้ เวทีต้องดูว่าทำไมอยุ่เป็นผู้แทนฯ เพราะการที่อยากเป็นต้องมียุคประสงค์

จากการทำงานตรงนี้ ผมได้คิดทฤษฎีใหม่ในการเลือกตั้ง คือการรวมการจัดการ(Unity of Management) หลักไม่ได้อยู่ที่คุณเป็นคนสั่ง แต่อยู่ที่คนที่ให้เขามาร่วมจัดการเลือกตั้งที่สะท้อนกับทุกคน คุณไม่ใช่นายเขา ฉะนั้นคณะกรรมการเลือกตั้งไม่ควรละเลยคนละเลย เช่น การสื่อสารฯ คำวาง ทหาร กระทรวงศึกษาฯ ก็ทำงานของเขา การให้ที่ให้คุณไม่ต้องไปถาม เขารู้แล้วว่าเขาต้องทำอะไร เป็นการให้รับผิดชอบงานในลักษณะที่สะท้อนกันและมาทำงานร่วมกัน

จะเห็นว่าเมื่อถึงเวลาไม่ออกไปสั่งเขา สิ่งเหล่านี้คือระบบใหม่ เขามองงานกันท่า แต่มีวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกัน ฉะนั้นตรงนี้ที่ให้เกิดหน่วยงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งในหน่วยงานต่างๆ เช่น กองการเลือกตั้งของตำรวจ กองการเลือกตั้งกระทรวงมหาดไทย สำนักงานสนับสนุนการเลือกตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ

คุณต้องชื่อว่า กกต.ไม่สามารถสร้างผู้ชี้ขาดได้แล้ว และ กกต.จะใหญ่ไม่ได้ คนที่บอกว่าจะเป็นการรวมมหาดไทยสอง ผมอยากถามเขาชัดๆว่า(ทำทำเดบ) ไม่เคยเข้ามาศึกษางาน ข้าราชการคนอื่น งานตัวเองไม่รู้

ที่ผ่านมามีทุกคนชอบคิดว่า สิ่งสำคัญอันดับแรกของการเลือกตั้งอยู่ที่ตัวมหาวิทยาลัยหรือไม่บริสุทธิ์ของการเลือกตั้ง แต่ที่จริงแล้วคือทำอย่างไรให้ปิดหน้าหน่วยเลือกตั้งให้ได้ตามกำหนดได้ หากถึงเวลาเลือกตั้งแล้วปิดหน้าหน่วยไม่ได้คุณมี

ปัญหาแล้ว และหากเลือกตั้งไม่ได้เลย ตามว่าการทุจริตมีได้ไหม ก็ไม่ได้ ถ้าคุณไม่ได้ลงคะแนนการกล่าวหาการทุจริตก็ไม่มีอะไร ฉะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องปิดหน้าหน่วยเลือกตั้งให้ได้

ในงานจัดการเลือกตั้ง ส.ว.ครั้งแรก(4 มีนาคม 2543) เป็นงานแรก ผมกินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะก่อนวันเลือกตั้งไม่มีอะไรในมือเลย แต่เราต้องปิดหน้าหน่วยเลือกตั้งให้ได้

ผมต้องบอกว่าคนที่จะมาเป็น กกต.ต้องเป็น "คนบ้า" ตรงนี้ต่างหากที่จะทำให้ทำงานได้ ไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือหรือระเบียบต่างๆ ถึงไม่มีอะไรเลยก็ทำงานได้

●การจัดการเลือกตั้งที่ผ่านๆ มา มีการเลือกข้าราชการแทนคนเป็น

ถามว่าคุณปรารถนาไม่เป็นการเข้าข้างใหม่ การกระทำที่เลือกตั้งก็เป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่ง ถ้าทำผิด 8 ครั้ง ก็ติดคุก 6 ครั้ง ครั้งที่ 7 ไม่มีหลักฐานก็ต้องปล่อยไป คุณกล่าวทำเหมือนยาบ้าไหม ที่มีโทษประหาร ระเบียบและบทลงโทษต่างๆ กกต.ก็ไม่ออกสักอย่าง การกำหนดโทษอยู่ที่สภาเป็นผู้กำหนด มีการพูดตลอดว่าถ้าอยากให้ตัดขาด แต่ในแง่ก็ไปเขียนกฎหมายจนออกมาเป็นแค่โดยท

●ที่ผ่านมามีการให้ใบแดงว่าที่ ส.ส.และว่าที่ ส.ว.น้อยอยู่แล้ว

ก็อย่างว่า คนที่มาเป็นพยานไม่จริงใจกันสักคน และกลัวตาย ถามว่าถ้าหลักฐานไม่เข้มแข็งก็จับไม่ได้ พอไม่เข้มแข็งก็บอกกว่าอ้าว พยานถ้าจับก็ไม่ต้องมาเป็นพยาน ไม่กล้าก็ไม่ต้องมาพูด ความจริงตรงนี้พยานเขารู้ว่าต้องทำอะไรถึงจะเอาผิดได้ เขาก็รู้แต่เขาไม่ทำ

●ในเวลาที่ผ่านมามีการกบฏอิสระเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ภาค

องค์กรอิสระคือขึ้นมาเพื่อเป็นศัตรูกับผู้ใช้อำนาจทั้งหมด ไม่ใช่ฝ่ายบริหารเท่านั้น ฝ่ายตุลาการด้วย นิตินิติบัญญัติด้วย ถามว่าเราพอใจกับองค์กรอิสระใหม่ กกต.ก็ยังเป็นศัตรูกับเขาอยู่ ฉะนั้นองค์กรอิสระอยู่ในฐานะที่อ่อนแอจนตลอดเวลา ผมถึงว่ามันลือๆ อยู่กับว่าประชาชนสนับสนุนมากน้อยเท่าไร เมื่อใดที่ประชาชนพูดหนุนองค์กรเหล่านี้ก็ล้ม ฉะนั้นคนที่มาทำตรงนี้คือคิดเสมอว่าต้องเอาองค์กรเป็นหลัก ผมถึงโกรธองค์กรอิสระบางองค์กรที่ไม่คิดถึงผลที่จะตามมา ฉะนั้นผมขอตั้ง กกต. 5 คนนี้มาก 5 คนนี้ไม่เคยออกมากพูดนอกกรอบให้เสียหาย ถึงไม่เห็นด้วยแต่ผมคิดแล้วทุกคนมีตัวรับผิดชอบ ไม่เช่นนั้น กกต.ก็ตาย แต่กระแสนี้มันนอกกระแสที่ร้อง กกต.มีมาก เพราะเขาไม่ต้องการ คนที่ต้องการคือคนที่ไม่มีอำนาจอย่างพวกคุณ คนไทยต้องมีจุดใดจุดหนึ่งถึงทำให้รวมพลังกันได้ คุณคือคิดคุณเห็นขึ้นมาก่อนถึงจะรวมพลังกันได้

ผมไม่ได้จัดการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ผมเลือกตั้งเพื่อผู้ชาติ หากคนไทยเห็นตรงนี้จะร่วมกันสู้ชาติได้